



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
12 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 11 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,290 ราย ติดเชื้อสะสม 189,828 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เสียชีวิตสะสม 1,402 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,711 ราย หายป่วยสะสม 144,998 ราย ยังรักษาอยู่ 43,428 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 5,667,058 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 176,031,143 ราย เสียชีวิต 3,800,264 ราย รักษาหาย 159,599,207 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 79 ของโลก **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **อังกฤษ** เผยกลุ่มประเทศจี 7 จะตกลงบริจาควัคซีน 1,000 ล้านโดสให้แก่ประเทศยากจน และช่วยให้ทั่วโลกฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นภายในปีหน้า **ฟิลิปปินส์** ต้องปิดศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่งเพราะได้รับวัคซีนโควิดล่าช้า **สิงคโปร์** ประกาศลดมาตรการควบคุมโรคและเตรียมจำหน่ายชุดตรวจโควิด 19 แบบรู้ผลเร็ว CDC เตือนวัยรุ่นอายุ 16-24 ปีเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดไฟเซอร์ – โมเดอร์นา ใดๆก็ 81% จะอาการดีขึ้นจนเป็นปกติหลังได้รับการรักษาที่รพ. **ชิลี** ประกาศปิดกรุงซันโตอาโกไม่มีการนัด หลังผู้ติดเชื้อสูงมาก ทั้งที่ประชากรกว่าครึ่งฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว **มาเลเซีย** ล็อกดาวน์ต่อ หลังยังติดโควิดต่อวันเกิน 5,000 คน **ไต้หวัน** ผู้นำเผย แอสตราเซนเนกาส่งมอบวัคซีนช้าเพราะต้องผลิตให้ไทยก่อน **อังกฤษ** เตือนภัยสายพันธุ์เดลตาจากอินเดียแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟาถึง 60% **เยอรมนี** เริ่มใช้ใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉบับดิจิทัล **จีน** ตั้งเครือข่ายนำเลือดจากผู้ป่วยหายดี สำรองรักษาผู้ป่วยโควิด 19 **ออสเตรเลีย** มีผู้เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.กรณีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, nationtv, bangkokbiznews, infoquest, js100)

-น.พ.อรรถสิทธิ์ คุลอำนวย หัวหน้าแผนกนิติเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยผลการชันสูตรหญิงอายุ 46 ปี เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 พบว่า มีภาวะบวมน้ำที่ปอด 2 ข้างอย่างรุนแรง เลือดออกในถุงหุ้มหัวใจ 180 ซีซี. หัวใจบนขวาฉีกขาด เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเก่าที่หัวใจห้องล่างซ้าย และเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้นทั้งหน้าซ้าย หน้าขวาและหลังซ้าย สรุปสาเหตุการเสียชีวิต ผู้ป่วยมีเลือดออกที่ถุงหุ้มหัวใจจากหัวใจห้องบนขวาฉีกขาดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลให้คกก.ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับประทานยาไมเกรนตัวเดียวกับที่เป็นข่าว ทั้งนี้ การแพ้วัคซีนพบอัตราน้อยกว่า 1 ต่อการฉีดแสนโดส ถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, pptvhd)

-นายพฤติชัย มากสิน อายุ 60 ปี อาชีพทนายความ อยู่หมู่ 1 ต.ทับปrik อ.เมือง จ.กระบี่ เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา โดยหลังรอดูอาการ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ วันที่ 9 มิ.ย. เริ่มมีอาการแน่นหน้าอก และเสียชีวิตวันที่ 10 มิ.ย. รพ.กระบี่ส่งศพไปชันสูตรที่รพ.วชิระภูเก็ต ภรรยาเชื่อว่าสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีน ด้าน ผอ.รพ.กระบี่ ระบุ ต้องรอผลการชันสูตรจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการ ได้ชี้แจงกับญาติผู้ตายแล้ว พร้อมทั้งยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจาก สปสช.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน)

-หญิงสาวทำงาน ก.ศึกษา เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค เชื่อว่าเกิดจากผลข้างเคียงแพ้วัคซีน มารดาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและให้ความเป็นธรรม รวมถึงหาสาเหตุที่แท้จริง ด้าน นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา ระบุ ทราบเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตฉีดวัคซีนในกทม. และมีโรคประจำตัว อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, sanook

-นายทูล สวาสนา อายุ 78 ปี นักการ กศน.นครราชสีมา เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค 15 วัน โดยแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา ลงความเห็นว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด แต่ภรรยาและลูกยังมีข้อสงสัย เนื่องจากผู้ตายเป็นคนแข็งแรง จนกระทั่งมีอาการป่วยและทรุดลงหลังการฉีดวัคซีนดังกล่าว จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง

#### 2. ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, ejan, nationtv, ch7

-นางสาวทศกร พันธุ์สำโรง อายุ 29 ปี อยู่หมู่ 2 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ฉีดวัคซีนโควิดเมื่อ 24 พ.ค. ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช หลังฉีด 2 วัน พบอาการผิดปกติ ต้องส่งรักษาที่รพ.มหาราชนครราชสีมา เอกซเรย์พบเลือดออกในโพรงสมอง และมีความผิดปกติในเส้นเลือดสมอง บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำ ขณะนี้อาการยังโคม่า ญาติเชื่อว่าเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากการศึกษาวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ในทุกอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซิโนแวคมีอาการข้างเคียงน้อยกว่าแอสตราฯ โดยเฉพาะเรื่องไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยร่างกายเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ วัคซีนแอสตราฯ จะพบในอายุน้อยมากกว่าผู้สูงอายุ ผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราฯ หากมีไข้ ปวดศีรษะ

## ประเด็นข่าว

ท้องเสีย อาเจียน ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอาการที่พบได้หลังฉีดวัคซีน สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้เลย และซั้วได้ทุก 4-6 ชั่วโมง ประมาณ 1-2 วัน จะหายเป็นปกติ นอกจากมีอาการมาก เช่น ไข้สูงติดต่อกันหลายวัน หรือสูงมาก ปวดศีรษะอย่างรุนแรง รับประทานยาแล้วไม่หาย ควรจะปรึกษาแพทย์

### 3.สปส.ประกาศปิดจุดฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, ประชาชาติ, bangkokbiznews, nationtv, posttoday, mthai, 77kaoded)

-โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผย ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ผู้ประกันตน 45 แห่ง ขอหยุดบริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงสถานที่และระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิ.ย. เนื่องจากพบข้อขัดข้องคือ 1.ศูนย์บริการบางแห่งมีอาคารรื้อนจัด ผู้ฉีดวัคซีนไม่ผ่านการคัดกรอง เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่ส.กำหนด บางรายเกิดความดันโลหิตสูง รวมทั้งบางแห่งไม่มีกันสาดป้องกันฝน 2.ผู้ประกันตนที่มาลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนมีข้อมูลไม่ตรงตามที่ HR ของสถานประกอบการแจ้งในระบบ e-service ทำให้เกิดกรณีรายชื่อตกหล่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี สปส.ประกาศปิดจุดฉีดวัคซีน ว่า อยากทำความเข้าใจว่า สธ.ส่งวัคซีนตามคำขอ การบริหารจัดการเป็นของหน่วยงาน ตอนนี้ทำหน้าที่จัดส่งวัคซีนตามคำสั่งของสคบ. ไปยังหน่วยงานที่ร้องขอทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงการส่งถึงผู้ประกันตนมาตรา 33

### 4.การเลื่อนนัดฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์)

-เชียงใหม่ ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาช่วง 14-20 มิ.ย. 2564 เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบให้ได้ทัน แต่หากจะฉีดวัคซีนชนิดโนแวนจะได้ตามคิวเดิม **พิจิตร** ประกาศหยุดฉีดวัคซีนหลังได้รับจัดสรรแค่ 8,500 โดส ต้องกระจายไป 12 อำเภอ เลื่อนผู้ลงทะเบียนไม่มีกำหนด รอวัคซีนล็อต 2 **ม.รังสิต** ประกาศเลื่อนนัดผู้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนวันที่ 13-30 มิ.ย. เป็นเดือน ก.ค. และจะแจ้งข้อมูลยืนยันเพื่อนัดหมายโอกาสต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงแผนบริหารจัดการวัคซีน ว่า ขณะนี้พบปัญหาคือ 1) วัคซีนทยอยมาเป็นหลักแสนหรือหลักล้าน โดส และไม่กำหนดวันที่แน่นอน สธ.ต้องจัดการตามจำนวนที่ได้มาอย่างจำกัดให้เหมาะสม โดยคิดถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่ พื้นที่ที่ระบาดมากต้องไข่มาก 2.วัคซีนต้องฉีด 2 เข็ม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานขอให้คำนวณการให้บริการที่สอดคล้องกับความสามารถในการฉีดและจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาแต่ละล็อต

### 5.ให้ผู้ติดเชื้อมากกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** facebook

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Jarruwat Tsw โพลในกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ระบุว่า มีแรงงานต่างด้าวตรวจโควิดพบว่าติดเชื้อ แต่รพ.ให้กลับไปรักษาที่บ้านเพราะไม่ใช่กลุ่มที่มีอาการมาก และยังสามารถนั่งรถสาธารณะกลับบ้านเองได้ เพราะไม่ได้ติดกันง่ายๆ โดยแนบใบรับรองการตรวจของรพ.สิรินธร ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก

### 6.วัคซีนทางเลือก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., มติชน, คมชัดลึก, ประชาชาติ, thansettakij, sanook, bangkokbiznews, newtv, mcot, mthai, posttoday, pptvhd, innnews, kapook)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า วัคซีนโคเมอร์เนตีของ บ.ไฟเซอร์ จก. ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับ ออย.แล้ว โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ลงนามเอกสารสัญญาจองซื้อวัคซีน 20 ล้านโดส หลังจากนั้นได้ทำบันทึกความตกลงการจัดซื้อวัคซีน โดยจะมีการกำหนดเรื่องของราคาและเงื่อนไขภายใน 4 สัปดาห์จากนี้ บริษัทต้องส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนกับ ออย. คาดว่าจะนำเข้ามาภายในปี 2564 โดยออย.อยู่ระหว่างการประเมินค่าขอขึ้นทะเบียน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, springnews, pptvhd36, สำนักข่าวอิศรา)

-พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยฯ ได้จัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม คาดว่าล็อตแรก 1 ล้านโดส จะมาถึงไทย 20 มิ.ย.นี้ ใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพ 2 วัน จากนั้นเริ่มกระจาย 23-24 มิ.ย. และกำหนดฉีดพร้อมกันวันที่ 25 มิ.ย. โดยจะมีวัคซีนทยอยเข้าประเทศทุก 10 วัน

### 7.เตือนภัยเว็บปลอม สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, tnnthailand, thansettakij

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความเตือนภัยว่า ตอนนี้มีการทำเว็บปลอมเลียนแบบ สธ. โดยใช้ url คล้ายเว็บกระทรวงแต่เปลี่ยนตัวอักษรจาก moph เป็น moqh หลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญ ชื่อ เบอร์มือถือ และเลขบัตรประชาชน

### 8.ศบค.เตรียมยกเลิกกักตัวของรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, amarintv, pptvhd36)

## ประเด็นข่าว

-เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงกรณีจะมีการยกเลิก State Quarantine ว่า เป็นไปตามมติที่ประชุมศบค. เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยน้อยลง เป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล จึงหาทางให้ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางการใช้ ASQ ที่ราคาเหมาะสม โดยเป็นการยกเลิกเฉพาะผู้เดินทางเข้ามาทางอากาศเท่านั้น ขณะเดียวกันผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศยังคงต้องกักตัว 14 วัน โดยกักตัวที่ ASQ ส่วนการยกเลิก SQ กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ให้นายกฯ พิจารณาและจะเริ่มยกเลิก 1 ก.ค.นี้

## 9.สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, newtv, posttoday, infoquest, mcot, newtv.)

-กทม. เผ่าระวัง 3 คลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ แคมป์ก่อสร้างวรสิทธิ์ เขตหลักสี่ ติดเชื้อ 59 ราย ตลาดซอยละลายทรัพย์ เขตบางรัก ผู้ติดเชื้อ 20 ราย โรงงานเย็บผ้า ซีจีพี การ์เมนต์ เขตภาษีเจริญ ผู้ติดเชื้อ 37 ราย **สมุทรปราการ** ผู้ป่วยใหม่ 173 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ บริษัทส่งออกเสื้อถักไหมพรม อ. บางเสาธง ผู้ป่วย 61 ราย **นนทบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 279 ราย จากแคมป์ก่อสร้าง 194 ราย **นครปฐม** พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานไก่ อ.สามพราน 63 ราย สั่งปิดโรงงาน 14 วัน ห้ามเข้า-ออก **สงขลา** พบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ ตลาดวชิรา อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 7 ราย โรงงานถลุงมือยาง อ.สะเดา ผู้ติดเชื้อ 19 ราย **เพชรบุรี** พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.เขาย้อย ผู้ติดเชื้อ 24 ราย **ปทุมธานี** พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานแปรรูปชำแหละไก่ ผู้ติดเชื้อ 1,114 ราย **จันทบุรี** พบคลัสเตอร์ใหม่ อ.โป่งน้ำร้อน ผู้ติดเชื้อ 13 ราย **พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ติดเชื้อ 207 ราย ในจำนวนนี้มีกลุ่มคนงานก่อสร้าง 180 ราย **พัทลุง** พบคลัสเตอร์ใหม่ ต.พนาตุง ผู้ติดเชื้อ 15 ราย เร่งตรวจหาเชื้ออีก 600 ราย **สงขลา** ปิดหมู่บ้านหลังพบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ใน อ.สะเดา ติดเชื้อรวม 30 ราย **สุพรรณบุรี** ร้องสารวัตร สภ.บางตาเถร ติดเชื้อ เร่งตรวจคัดกรองตัวตรวจ 41 นาย พบคลุกคลีกับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้บังคับบัญชาและชาวบ้าน **เลย** พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเป็นครั้งแรกในหญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพแม่บ้าน และลูกสาวอายุ 2 เดือน มีประวัติมาจากแคมป์ก่อสร้างเขตหลักสี่ กทม. **ราชภัฏ** พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 294 ราย หายป่วย 3,021 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 18 เรือนจำ

## 10.ข่าวปลอมหลังฉีดวัคซีน AstraZeneca ห้ามกินพาราเซตามอล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnthailand, สปริงนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์

-จากกรณีมีการแชร์ข้อความว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca แล้วมีอาการปวด ห้ามรับประทานยาพาราเซตามอล เพราะมีผลต่อวัคซีน กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ข้อปฏิบัติหลังการได้รับวัคซีนระบุว่า ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลได้ในขนาด 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ห้ามรับประทานยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด

## 11.หมอพร้อมเปิดจองฉีดวัคซีน 24 มิ.ย.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ mthai

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ แต่หากไม่สะดวก สามารถลงผ่านแอปฯ ของจังหวัด อสม. รพ.สต. หรือรพ.ใกล้บ้านได้ ขณะนี้เริ่มฉีดให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำร่องที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง และชุมชนรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25,000 คน

## 12.สวมรอยฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, innnews, sanook, kapook, amarintv.)

-นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ระบุ กรณีมีกลุ่มคนสวมเสื้อวินจักรยานยนต์สวมรอยไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ เกิดจากความรู้อาจไม่ถึงขั้นการฉ้อโกงของสมาชิก เข้าใจผิดว่าสามารถนำรยยา ลูก หรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ขับขี่เข้าฉีดวัคซีนได้ โดยสวมเสื้อวินของผู้ขับขี่ ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

## 13.สังคัมรังเกียจผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายศิวกร ศรีสุข เจ้าหน้าที่ สสอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เยี่ยมปลอบใจ นางดรุณี ยุงหนู และครอบครัว ในซอยวัดท้องคุ้ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขอความเห็นใจหลังรักษาโรคโควิด 19 จนหาย แต่ถูกคนในชุมชนตั้งข้อรังเกียจ ร้านค้าไม่ขายของให้

## 15.ได้หัวหน้ากล่าวหาไทยตุนวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, voicetv, sanook, workpointtoday, topnews, thebangkokinsight, nationtv.)

-ประธานาธิบดีได้หัวหน้า กล่าวหา การส่งมอบวัคซีนของ บ.แอสตราเซนเนกา ให้ได้หัวหน้า ประสบปัญหาความล่าช้าเนื่องจากประเทศไทยได้สิทธิพิเศษแบ่งวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยไปใช้ก่อน โดยได้หัวหน้าจองวัคซีนแอสตราเซนเนกาไว้ 10 ล้านโดส คาดว่าจะเป็นวัคซีนที่ผลิตจากไทยเป็นส่วนใหญ่

## มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, ch7

-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPER (Powered Air Purifying Respirator) รุ่น Easy Clean ให้แก่ รพ.ประจำจังหวัดในสังกัด สธ. 76 จังหวัด 456 ชุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, อินโฟเควสท์)

## ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. กล่าวว่า การปูพรมฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ 7 มิ.ย.เป็นต้นมา แม้เกิดปัญหาสุขภาพก็ยังสามารถหาทางแก้ไขและเดินหน้าต่อไปได้ เชื่อว่าภายใน 2-3 เดือนจะเห็นผล ขออย่าว่าประเทศไทยจะเลือกวัคซีนที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมาให้บริการประชาชน กรณีที่มีการทยอยส่งมอบวัคซีนกระทบกับแผนการกระจายลงพื้นที่บ้าง แต่ในอนาคตเชื่อว่าปัญหาจะคลี่คลาย เพราะจะมีวัคซีนให้บริการหลายยี่ห้อ ทั้งนี้ การกระจายวัคซีนในแต่ละพื้นที่เป็นการบริหารจัดการของหน่วยงานในพื้นที่เอง สธ.เป็นฝ่ายสนับสนุนตามการมอบหมายของ ศบค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, pptvhd, innnews, infoquest)

-รรมว.สธ. เผย สธ.เร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเทอมที่สถานีกกลางบางชื่อซึ่งมีกว่า 4.5 หมื่นคน จัดสรรวัคซีนให้วันละ 4-5 พันคน สำหรับแผนการฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี ได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ ขณะนี้ให้อธิปไตยกรมควบคุมโรควางแผนรองรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กที่โรงเรียน โดยปรับห้องปฐมพยาบาลเป็นจุดฉีดวัคซีน มีอุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนวัคซีนซิโนแวค ขณะนี้ประเทศจีนอยู่ในการศึกษาเฟส 3 เพื่อฉีดในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ซึ่งประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, thestandard, pptvhd36, acnews, thaiPBS)

-รรมว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. และอธิบดีกรมควบคุมโรคหารือร่วมกับ นางซีบีย เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และ นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ถึงการดูแลประชากรของทั้ง 2 ประเทศที่อยู่ในประเทศไทย โดยเบลเยียมขอให้ดูแลรักษาคนเบลเยียมที่มีประกันสังคม เช่น นักธุรกิจ หรือนักท่องเที่ยว และเก็บค่าใช้จ่ายจากประกันสังคมของเบลเยียม และเบลเยียมจะดูแลคนไทยในเบลเยียมเช่นกัน นอกจากนี้ ขอให้ช่วยพิจารณาฉีดวัคซีนให้คนเบลเยียมที่มาพำนักในประเทศไทย สำหรับฝรั่งเศส ได้หารือเรื่องการนำเข้าวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในไทยแล้ว 1 หมื่นกว่าโดส เพื่อฉีดให้คนฝรั่งเศสอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งกรมควบคุมโรคเห็นชอบแล้ว จะนำเข้ามาในปลายมิ.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, แนวหน้า, โลกวันนี้, mcot, kapook, thansettakij

-รมช.สธ. กล่าวว่า เพชบุ๊ก ร่วมกับ สธ. สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านระบบแชทบอท “แชทซัวร์” บน Messenger ของ สสส. ทำงานด้วยระบบ AI ครอบคลุมเนื้อหา 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.โรคโควิด 19 2.วัคซีนโควิด 19 3.การดูแลสุขภาพ และ 4.การดูแลจิตใจ รวม 200-400 เรื่อง สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่วยให้ตอบคำถามที่กับผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, thaigov, thailandplus

-รมช.สธ. รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร สนับสนุนภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมมอบกำลังใจสู่บุคลากรทางการแพทย์ผ่านบทเพลง “พลัง” จากศิลปินค่ายข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเมนท์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, acnews, thebangkokinsight, thaigov)

-ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 พร้อมด้วย นพ.สสจ.สตูล ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนบนเกาะหลีเป๊ะ ทั้งนี้ จ.สตูล ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว 22,200 โดส เป็นซิโนแวค 17,200 โดส แอสตราเซนeca 5,000 โดส โดยฉีดเข็มที่ 1 ให้กับกลุ่มพนักงานผู้ประกอบการ ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค. 720 โดส คิดเป็น 50% ของประชากรบนเกาะ สำหรับวันที่ 10-11 มิ.ย. เป็นการฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 720 โดส และเพิ่มเติมเข็มที่ 1 อีกจำนวนหนึ่ง ตั้งเป้าทยอยฉีดวัคซีนให้ครบ 100% ให้ทันเดือน ก.ค. เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวรูปแบบนิวนอร์มอลพร้อม จ.ภูเก็ต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot, thailandplus, thebangkokinsight, infoquest

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีชุดตรวจและน้ำยาตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก ออย. หากสถานพยาบาลมีการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับกรณีนี้จะเข้าข่ายการโฆษณาอันเป็นเท็จ โ้อวดเกินจริง ผ่าฝืนพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ภาครัฐศึกษาวิจัยผลหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว การตรวจภูมิคุ้มกันจึงยังไม่จำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ChiangmaiNews)

-คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ออกประกาศอนุญาตให้เปิดอีก 4 สถานที่ ได้แก่ ตลาดนัด โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส และโรงเรียนสอนลีลาศ โดยยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

-รรมว.อุตสาหกรรม ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ลงทะเบียนประเมินตัวเอง พร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนในนิคมฯ โรงงานขนาดใหญ่ 27 แห่ง ผู้ว่าฯ เห็นชอบแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ 21 แห่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน



## ประเด็นข่าว

-โรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์พื้นที่จังหวัด จ.ชลบุรี ให้ศูนย์วิทยาการแพทย์ที่ 6 ชลบุรี นำน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำแข็งและน้ำแข็งไหลออกไปตรวจพิสูจน์ ผลไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 19 แสดงให้เห็นว่าน้ำแข็งไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ตามที่มีกระแสข่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับโรงน้ำแข็งทั่วประเทศ ทำให้ผู้บริโภคน้ำแข็งเกิดความสบายใจ

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**แนะนำหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, สยามรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-สถาบันโรคทรวงอก แนะนำรับประทานอาหารจำพวกไขมันให้เหมาะสมกับร่างกาย การบริโภคไขมันทรานส์จะส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น ลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้สูงขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตับทำงานผิดปกติ นิ้วในถุงน้ำดี WHO แนะนำว่า ไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันทรานส์เกิน 1% หรือ 2.2 กรัม/วัน นอกจากนี้ควรออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอวันละ 30 นาที 3-5 วัน/สัปดาห์

**ขยายเวลา ก้าวทำใจ Season 3**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ChiangmaiNews, ThailandPlus

-สธ. ขยายเวลาโครงการก้าวทำใจ Season 3 พิธี 100 วัน 100 กิโลเมตร จากเดิมเริ่มสะสมระยะทางตั้งแต่ 1 มี.ค.-8 มิ.ย. 2564 เพิ่มอีก 60 วัน สิ้นสุดโครงการวันที่ 7 ส.ค. 2564 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2.8 ล้านคน จังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะมีระบบคัดกรองสุขภาพโดยการประเมินค่าดัชนีมวลกาย ส่งผลและรายงานผลการออกกำลังกาย เพิ่มรูปแบบกลุ่มและขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสถานประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดแข่งขันภายในกลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พร้อมทั้งสะสม Health Point ใช้แลกของรางวัล/แต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมต่างๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Line ID @thnvr เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่

**มาตรการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand, mcot, thailandplus

-กรมควบคุมโรค เตือนช่วงนี้อากาศร้อนทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ แนะนำยึดมาตรการ “สุก ร้อน สะอาด” เลือกซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานและล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารแหว่งหลายมื้อควรอุ่นร้อนให้ทั่วถึง เลือกบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน ผู้ประกอบอาหารควรปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมและปรุงอาหาร ล้างวัตถุดิบและภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาด ควรสวมหน้ากาก-หมวกคลุมผม ไม่ปฏิบัติงานขณะป่วย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อลงสู่อาหารและน้ำ สำหรับประชาชนที่มีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้ง/วัน อุจจาระมีเลือดปน คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ จนเกิดภาวะขาดน้ำ คอแห้ง ปากแห้ง ปัสสาวะน้อย อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ ให้จิบน้ำผสมสารละลาย ORS บ่อยๆ และควรรับประทานอาหารอ่อนๆอย่างง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที

**เสียชีวิตจากการทำศัลยกรรม**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, pptvhd36)

-มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล กรณีหญิงสาวรายหนึ่งเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าท้องที่คลินิกแห่งหนึ่งในกทม. เมื่อปลายเดือน พ.ค. 2564 แล้วหมดสติระหว่างการรับบริการ ต้องส่งไปรักษาต่อที่รพ. 14 วัน ก่อนเสียชีวิต ผลการชันสูตรระบุว่า เสียชีวิตเนื่องจากสมองขาดอากาศหายใจ ด้านเจ้าของคลินิกเข้าเคารพศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว 7 แสนบาท

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, newtv, mcot, thailandplus, ch7

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ คลินิกซึ่งตั้งอยู่ย่านเตาปูน เบื้องต้นพบว่า ขออนุญาตประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการเสริมความงาม อาทิ ดูดไขมัน เสริมหน้าอก เสริมจมูก เสริมคาง ฯลฯ แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบการเพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องฝั่งผู้เสียชีวิต ระบุการโฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติของคลินิก และประสานให้ผู้ประกอบการและแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคำที่กรมฯ ภายในสัปดาห์หน้า โดยจะตรวจสอบในส่วนขอมาตรฐานการให้บริการ และตัวผู้ให้บริการในวันที่เกิดเหตุว่าเป็นแพทย์จริงหรือไม่ ส่วนประเด็นลักลอบให้บริการเสริมความงาม ในระหว่างที่กทม.มีคำสั่งปิดคลินิกเสริมความงามชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ผู้ว่าฯ กทม. ต่อไป

**ยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ

-ปี 2654 กกก.สุขภาพจิตแห่งชาติ ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานฯ เห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานและจัดหาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.ศึกษาธิการ ก.ยุติธรรม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เป็นต้น ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี 2564 - 2565 ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ช่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเครียด-เศร้า-เหงา-ทุกข์ ก้าวผ่านวิกฤตจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19